

# ĐOÀN THANH NIÊN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH HỌC VÀ LÀM THEO BÁC



Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia trồng cây xanh chắn sóng.

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện nhiều công trình thanh niên, phần việc ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Đại úy Nguyễn Khắc Nam, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, ĐVTN BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định vững vàng cho cán bộ, ĐVTN; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đoàn các cấp; lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và các phong trào thi đua do đơn vị phát động. ĐVTN BĐBP tỉnh tăng cường công tác giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội, từ đó cán bộ, ĐVTN yên tâm công tác, xác định tốt vai trò trách nhiệm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất người quân nhân cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, xung kích, tình nguyện đảm nhận những việc khó, việc mới của đơn vị và tích cực tham gia các phong trào của đơn vị.

Thực hiện phong trào "Thanh niên BĐBP Thái Bình rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", ĐVTN

các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho chỉ huy chỉ đạo xử lý tốt mọi tình huống xảy ra. ĐVTN BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền nơi đóng quân làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên bộ và trên biển. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra trên bộ 782 lượt/5.138km/1.056 lượt cán bộ, ĐVTN; tuần tra trên biển được 34 lượt/452 hải lý/284 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia. ĐVTN các đơn vị biên phòng thường xuyên tham gia nắm tình hình địa bàn, đối tượng, qua đó phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu hàng hóa góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển. ĐVTN BĐBP tỉnh đã trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn 3 vụ/3 phương tiện, cứu được 7 người dân.

Bên cạnh đó, ĐVTN BĐBP tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam với 248 buổi cho trên 22.900 lượt quần chúng nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh trên khu vực biên giới biển của tỉnh tham gia; tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với 615 lượt/35.171 lượt ngư dân; tuyên truyền thực hiện Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được 94 lượt/17.800 lượt học sinh, nhân dân trên địa bàn. Qua tuyên truyền đã có 5 công dân đến đăng giao nộp 1 súng tự chế, hơn 2,5kg pháo nổ, 1kg thuốc nổ TNT, 10 quả pháo trứng, 4 bộ kíp nổ, 28 viên đạn, 4 quả pháo do nước ngoài sản xuất.

Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ĐVTN BĐBP tỉnh đã triển khai kế hoạch "Tháng thanh niên", "Tháng ba biên giới" với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" - biên cương Tổ quốc tôi; tặng áo thanh niên cho ĐVTN các địa phương; tổ chức chương

trình trải nghiệm chúng tôi là chiến sĩ cho hơn 200 học sinh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền; trao tặng 150 suất quà cho học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển. ĐVTN BĐBP tỉnh tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương trao tặng 775 suất quà trị giá trên 387 triệu đồng, 120 áo ấm trị giá 42 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí cho 25 cháu trồng cây xanh chắn sóng tại các địa phương ven biển với tổng số cây được trồng mới là hơn 3.200 cây. Công tác xây dựng đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng được duy trì nền nếp. Trong đó, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã bồi dưỡng giới thiệu, kết nạp được 2 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá: Các phong trào thanh niên của đơn vị được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao tới công tác đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP tỉnh, lồng ghép phong trào đoàn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ BĐBP tỉnh vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

### TIẾN BƯỚC



Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền hướng dẫn học sinh tham gia trải nghiệm "Chúng tôi là chiến sĩ".

# Bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục

Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục xác định chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo". Trong đó, chú trọng các giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, do những tác động, ảnh hưởng tiêu cực nền tình trạng học sinh, kể cả giáo viên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, ngành giáo dục đang thực hiện nhiều giải pháp để quản lý, giáo dục học sinh bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ án rất nghiêm trọng do học sinh gây ra, xuất phát

từ những mâu thuẫn nhỏ, mâu thuẫn trên mạng xã hội. Điển hình là vụ 1 học sinh học 10 ở Thái Thụy dùng dao đâm chết bạn cùng trường xảy ra tháng 11/2022. Bên cạnh đó, hiện tượng tin dụng đen, học sinh hút thuốc lá điện tử... đã xuất hiện tại một số trường học rất đáng báo động; tình trạng học sinh điếu khấn xe đạp điện, xe máy điện phóng nhanh, ảnh hưởng tiêu cực nền tình trạng học sinh, kể cả giáo viên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, ngành giáo dục đang thực hiện nhiều giải pháp để quản lý, giáo dục học sinh bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả hơn.

mạng xã hội; một số gia đình chưa thực sự quan tâm đến con em, thiếu kỹ năng trong giáo dục con cái; các chương trình ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống chưa thực sự hiệu quả; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, quản lý còn hạn chế. Đặc biệt, một số học sinh do sự phát triển tâm sinh lý, lứa tuổi dễ bị kích động, chưa làm chủ được bản thân, kỹ năng kiểm soát cảm xúc... dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, ngành giáo dục tập trung thực hiện nhiều biện pháp, trong đó chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kịp thời can thiệp và hỗ trợ những học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm pháp luật; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội, quản lý chặt chẽ giờ giấc học tập của học sinh.

Tại Trường THPT Mê Linh, tháng 3/2023, nhà trường ra mắt mô hình tổ tự quản an ninh học đường với 26 thành viên. Thấy giáo Bùi Văn Duy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cùng với việc ra mắt mô hình, để bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến giáo viên, học sinh và nhân dân trong khu vực, nhà trường và UBND các xã: Mê Linh, An Châu, Lô Giang, Phú Lương, Đồ Lương, Liên Giang đã ký quy ước phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Chú trọng trao đổi thông tin của học sinh cá biệt cho các địa phương để phối hợp quản lý giáo dục, thực hiện tốt mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Công an các xã thường xuyên trao đổi các thủ đoạn lừa gạt học sinh của đối tượng ngoài xã hội để nhà trường chủ động thông tin đến giáo viên, học

sinh, giúp các em nêu cao cảnh giác, phòng tránh các đối tượng lừa đảo. Qua một thời gian ngắn hoạt động và thực hiện đồng bộ các biện pháp đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc tự phòng ngừa và chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác trong trường học. Qua đó ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, để ra giải pháp hữu ích nhất nhằm mang đến môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tiến bộ.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học của ngành giáo dục. Chúng tôi yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với ngành công an, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh

trật tự, an toàn cho trẻ và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn. Cùng với đó, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo dục, nhân viên trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường và các hành vi vi phạm của học sinh, giáo viên. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Đặc biệt, đơn vị nào để xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực học đường thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước địa phương và cơ quan quản lý cấp trên.



Các thành viên mô hình tổ tự quản an ninh học đường của Trường THPT Mê Linh thường đến sớm để tham gia điều tiết giao thông ở cổng trường.

# Thị trường lao động sôi động trở lại

Thời điểm này, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi, cũng là lúc thị trường lao động sôi động trở lại. Việc kết nối cung cầu lao động là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp, giúp người lao động có việc làm.



Tại các phiên giao dịch, người lao động được trực tiếp tiếp cận thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, được kết nối tư vấn nghề nghiệp, việc làm theo nhu cầu.

### Người lao động cần việc làm

Anh Vũ Đức Chung ở thành phố Thái Bình trước làm nghề lái xe taxi, tuy nhiên do thu nhập không như kỳ vọng nên anh quyết định nghỉ việc để tìm kiếm công việc mới phù hợp hơn. Có mặt tại phiên giao dịch việc làm, anh Chung có dịp tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của nhiều DN. Điều đó giúp anh có cơ hội tìm được việc làm theo đúng sở trường, năng lực của bản thân, đồng thời thỏa mãn được mức lương như kỳ vọng.

### Đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động

Với nhiệm vụ chính là thông tin tư vấn về việc làm, học nghề, các chính sách có liên quan đến quan hệ lao động; cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, từ đầu năm đến nay Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó hỗ trợ các DN tuyển dụng nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đồng thời giúp người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân.

Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm cho biết: Tại các phiên giao dịch, người lao động được tiếp cận thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, được kết nối tư vấn nghề nghiệp, việc làm theo nhu cầu. Ngoài ra còn được tư vấn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách liên quan đến quan hệ lao động (miễn phí). Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm, hàng tháng Trung tâm chủ động thu thập, tổng hợp thông tin nhu cầu tuyển dụng của các DN, thông tin tuyển sinh của các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (cơ sở dạy nghề). Trên cơ sở đó Trung tâm gửi thư mời tham gia và hướng dẫn các DN, cơ sở đào tạo, cơ

sở dạy nghề tham gia phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra Trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động kết nối cung cầu lao động tại sân giao dịch việc làm để giúp người lao động tìm được việc làm theo nhu cầu tuyển dụng của DN, giúp học sinh lựa chọn được nghề cần học theo nhu cầu của thị trường lao động.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã tổ chức được 12 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại sân giao dịch việc làm và 1 phiên giao dịch việc làm tại Nhà văn hóa lao động tỉnh. Các phiên giao dịch việc làm đã tư vấn, kết nối thông tin về thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lượt người. Sàn giao dịch việc làm đã góp phần phát triển đa dạng các hoạt động kết nối cung cầu lao động một cách hiệu quả, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, cung ứng lao động cho các DN có nhu cầu. Đây là cơ sở quan trọng để DN có nguồn nhân lực bảo đảm nhịp độ sản xuất, đồng thời giúp người lao động có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi phiên giao dịch việc làm định kỳ do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tổ chức đã có hàng trăm lượt người có mặt với hy vọng tìm được công việc phù hợp như mong muốn. DN thì cần lao động, người lao động cũng cần có việc

DUY TÙNG

DẶNG ANH